

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LÝ NHÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 479/UBND-VP

Lý Nhân, ngày 26 tháng 6 năm 2012

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  
tại kì họp thứ 13 HĐND tỉnh Khoá XVII

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Thực hiện Công văn số 1195/UBND-KTTH ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kì họp thứ 13 HĐND tỉnh Khoá XVII, UBND huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri như sau:

*1, Cử tri xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng phối hợp nghiệm thu các công trình phụ trợ, trang thiết bị phục vụ chăn nuôi bò sữa, khai thác sữa để sớm giải ngân kinh phí hỗ trợ giúp nông dân bớt khó khăn, yên tâm sản xuất. Đồng thời xây dựng đường điện vào khu chăn nuôi đảm bảo an toàn cho các hộ tham gia Dự án sử dụng; đơn đốc doanh nghiệp thu mua sữa sớm lắp đặt trạm thu mua sữa tại địa phương để nông dân bớt khó khăn trong việc vận chuyển sữa đi xa, có nguồn sữa tốt nhất cung cấp cho doanh nghiệp.*

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 409/QĐ - UBND ngày 26/4/2014 về việc phê duyệt đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam đến năm 2015;

Ngày 17/4/2015 Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 338/STC-HCSN về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa theo Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Hà Nam. Căn cứ các văn bản trên, Phòng Nông nghiệp&PTNT đã phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm bò sữa tỉnh Hà Nam, UBND các xã tiến hành nghiệm thu các hạng mục được hỗ trợ như: tiền hỗ trợ lãi suất khi mua bò, tiền hỗ trợ máy băm cỏ hoặc máy vắt sữa cho 230 con bò, bê của 13 hộ với tổng số tiền đề nghị tỉnh hỗ trợ là 1.118.171.000 đồng. Ngày 08/6/2015, UBND huyện có Tờ trình số 02/TTr-UBND đề nghị UBND tỉnh để xem xét hỗ trợ. Các hạng mục khác như: hỗ trợ tiền xây dựng hầm Bioga, đường giao thông, đường điện trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm triển khai thực hiện.

Trên địa bàn huyện mới có 01 điểm thu mua sữa tại xã Nhân Bình các hộ đang nhập sữa tại đây. UBND huyện cũng đã nhiều lần đề nghị với Công ty thu mua sữa đặt thêm điểm thu mua sữa tại khu chăn nuôi tập trung của xã Nguyên Lý nhưng chưa được chấp thuận. Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND huyện tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty thu mua sữa về khảo sát, đặt thêm điểm thu mua sữa tại xã Nguyên Lý.

*2, Cử tri các xã huyện Lý Nhân có dự án đường GTNT3 tiếp tục đề nghị tỉnh có ý kiến với nhà nước bổ sung kinh phí để hoàn thành dự án vì hiện nay công trình thi công dở dang đã lâu, mặt đường có nhiều thủng vũng, khó khăn cho người dân tham gia giao thông và đã xảy ra tai nạn, gây bức xúc trong nhân dân.*

Dự án đường GTNT đến trung tâm các xã huyện Lý Nhân, hiện nay phần nền đường đã làm xong. Trong quá trình thi công tuyến đường đã thi công đến lớp K98 nhưng do lượng xe chở vật liệu của nhà thầu và xe ra bến bãi đi lại với

mật độ lớn nên tuyến đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi và hố cao su. Để đảm bảo đi lại thuận lợi cho nhân dân, UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án của huyện nhiều lần yêu cầu đơn vị thi công xử lý hố cao su và bù vênh mặt đường. Trong thời gian tới tại các vị trí xuất hiện hố cao su và ổ gà sẽ cho tiếp tục xử lý để đảm bảo đi lại thuận lợi cho nhân dân; UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn và xử lý xe quá khổ quá tải lưu thông trên tuyến. Do nguồn vốn của Nhà nước phân bổ hàng năm theo kế hoạch còn hạn chế nên Chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan đã thống nhất triển khai làm nền và đổ bê tông trước tại các xã có kế hoạch hoàn thành xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Khi có kế hoạch vốn của Nhà nước được phân bổ Chủ đầu tư sẽ tiến hành triển khai tiếp các tuyến còn lại.

*3, Cử tri xã Công Lý, huyện Lý Nhân đề nghị đơn vị thi công đường ĐH 05 khi san lấp làm hỏng công xi phông không tưới tiêu phục vụ sản xuất của nhân dân, đề nghị đơn vị thi công làm trả lại cống để phục vụ sản xuất của nhân dân.*

Tiếp thu kiến nghị của cử tri UBND huyện đã giao Ban quản lý dự án huyện cùng đơn vị thi công kiểm tra để có biện pháp khắc phục đảm bảo sản xuất của nhân dân. Việc thi công hoàn trả cống UBND huyện sẽ chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện trong thời gian tới.

*4, Cử tri thôn Đồng Lâu và thôn Đồng Vũ xã Đạo Lý đề nghị tỉnh cho tu bổ nâng cấp và đẩy nhanh việc thực hiện Đề án nâng cấp tuyến đường ĐH04 từ dốc Lưu đi Cầu Khô, do phương tiện tải trọng lớn vận chuyển vật liệu từ bến Lưu ngày càng nhiều nên đường đã xuống cấp và gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nhân dân sinh sống trên địa bàn.*

Đường huyện ĐH.04 Dốc Lưu - Chợ Quán hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nguyên nhân do xe quá tải lấy cát tại bến xã Đạo Lý đi lại nhiều. UBND huyện đã lập tờ trình xin chủ trương lập điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường ĐH.04 Dốc Lưu - Chợ Quán huyện Lý Nhân và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 26/5/2015, với tổng mức đầu tư 196.782,8 triệu đồng. Hiện nay đơn vị tư vấn đang tiến hành khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình. Trong khi chờ nguồn vốn bố trí, UBND huyện vẫn thường xuyên chỉ đạo phòng Công thương cho duy tu sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông.

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường kiểm tra kiểm soát xe quá khổ quá tải lưu thông trên tuyến để xử lý theo quy định của pháp luật.

*5, Cử tri xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân tiếp tục đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng điều chỉnh, sửa lại dốc tại vị trí xóm 2 Thượng Vỹ để đảm bảo an toàn giao thông, vì tại đây có tuyến đường Công Đê đi xóm 12 Nhân Khang thuộc dự án đường GTNT3 do làm đường cứu nạn đã nằm đè lên khoảng 200m gây khó khăn cho nhân dân tham gia giao thông tại dốc này.*

Dự án xây dựng đường cứu hộ cứu nạn đoạn từ đình Công Đê, xã Nhân Chính đến ĐT.491 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam làm chủ đầu tư. Tại hội nghị nghiệm thu đưa vào sử dụng các ngành của huyện và UBND xã đã yêu cầu nhà thầu vượt dốc tại vị trí xóm 2 Thượng Vỹ vào đường bê tông đi xóm 12 Nhân Khang; mặc dù vị trí vượt dốc này không có trong thiết kế nhưng đơn vị thi công vẫn tự bỏ kinh phí trải nhựa vượt dốc để nhân dân đi lại. Tuy nhiên tại vị

trí này qua kiểm tra cao độ giữa đường cứu hộ cứu nạn và đường bê tông vào xóm 12 Nhân Khang lớn (khoảng 1,0m) trong khi đó chiều dài vượt dốc ngắn (khoảng 6,0m) do đó một số phương tiện đi lại khó khăn khi lên dốc. Tiếp thu kiến nghị của cử tri UBND huyện sẽ có văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam bổ sung và chỉnh sửa lại vị trí vượt dốc trên (chiều dài khoảng 10m) để đảm bảo độ dốc dọc vào đường dân sinh  $\leq 10\%$ .

6, *Cử tri xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với huyện để giải quyết dứt điểm việc Công ty TNHH Phương Anh sản xuất bao bì túi ni lông trong khu dân cư xóm 13 gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân (vụ việc này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm).*

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri đối với hoạt động của Công ty TNHH SX & DVTM Phương Anh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành của huyện (TN&MT, Công an, Công Thương, Thanh tra) phối hợp UBND xã Hợp Lý và xóm 13 xác minh nội dung phản ánh của công dân.

Ngày 26/9/2014, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 11433/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện. Ngày 22/10/2014, Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH SX&DVTM Phương Anh, tại thời điểm kiểm tra do Giám đốc Công ty không có mặt và không có người đại diện cho nên Tổ kiểm tra chỉ lập được biên bản xác định Công ty đang hoạt động sản xuất, không kiểm tra được các hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường. Do vậy, ngày 28/10/2014 Tổ kiểm tra đã tiếp tục mời Giám đốc Công ty đến tại phòng làm việc của cơ quan Thanh tra huyện để yêu cầu cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty phục vụ công tác kiểm tra.

Qua kết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra cho thấy: Công ty TNHH SX& DVTM Phương Anh hoạt động sản xuất sản phẩm từ hạt nhựa HDPE và PE nhập khẩu (*sản xuất sản phẩm từ plastic*), được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 0700635037 đăng ký lần đầu ngày 21/01/2013, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp. Công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2014; Công ty Phương Anh hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa có các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định (*không có bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định*); có báo cáo kết quả quan trắc môi trường do Trung tâm Quan trắc phân tích tài nguyên môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đo kiểm (*trong quá trình thực hiện đo kiểm không có sự chứng kiến của cơ quan quản lý môi trường theo quy định*); hoạt động sản xuất nhựa trong khu dân cư không đảm bảo khoảng cách bảo vệ vệ sinh (100m) theo quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Ngoài ra để xác định cơ sở có gây ô nhiễm môi trường hay không cần phải sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xác định mức độ gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất nhựa của Công ty Phương Anh (*cấp huyện không đáp ứng được do không có trang thiết bị*).

Ngày 11/5/2015, UBND huyện nhận được đơn đề nghị của Công ty Phương Anh trong đó có nêu: Tháng 7/2014, Công ty lắp đặt thiết bị dùng cho sản xuất cán màng bao bì PE, HDPE tự đóng gói cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu; nguyên liệu đầu vào là hạt PE, HDPE nguyên sinh nhập khẩu và hạt taical thân thiện môi trường. Ngày 16/7/2014, Công ty chính thức đi vào hoạt động, tuy nhiên không hiểu vì mục đích gì một số công dân đã lôi kéo kích động ký đơn tập thể kiến nghị lên các cấp. Ngày 21/8/2014, Công ty đã mời Trung tâm quan trắc môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường về tại Công ty để tiến hành đo kiểm và phân tích đánh giá tác động môi trường. Ngày 04/5/2015, lợi dụng mất điện một số đối tượng đã cắt trộm cáp điện dẫn từ trạm biến áp vào công ty. Công ty đã đề nghị Điện lực Lý Nhân về khắc phục sự cố, đấu lại dây dẫn trên thì bị một số đối tượng ra cản trở. Công ty hiện đã đầu tư khoảng 5 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; hiện nay nếu mỗi ngày công ty ngừng sản xuất ước thiệt hại khoảng 8 triệu đồng và lao động đang làm việc tại công ty không có việc làm ảnh hưởng đến đời sống. Công ty đề nghị các cấp quan tâm xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, công ty cam kết nếu gây ô nhiễm, phát sinh nước thải, mùi ra môi trường ảnh hưởng đến dân cư thì công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ di dời ra địa điểm khác; nếu không ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng thì tạo điều kiện để Điện lực Lý Nhân nối lại dân dẫn điện để công ty sản xuất trở lại, đảm bảo việc làm cho người dân địa phương.

Ngày 25/5/2015, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Công an huyện, UBND xã Hợp Lý đã về trực tiếp Công ty Phương Anh: Công ty hiện có 3 dây chuyền sản xuất túi nilon bằng cách dùng điện tạo nhiệt đến 150<sup>0</sup>C để các hạt nhựa nóng chảy rồi ép thành túi nilon; trong đó lãnh đạo UBND huyện giao UBND xã Hợp Lý chỉ đạo hợp Ban công tác mặt trận xóm, nhân dân xóm 13 và đại diện Công ty Phương Anh để tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận để ngành điện nối lại dây dẫn điện vào Công ty đã bị cắt trộm vào đêm ngày 04/5/2015 (trước đó Công ty đã đề nghị ngành điện đến mắc lại điện thì bị một số đối tượng cản trở không cho nhân viên ngành điện thực hiện nhiệm vụ).

Ngày 27/5/2015, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 389/UBND-TNMT về việc kiểm tra, lấy mẫu phân tích đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động của Công ty Phương Anh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam, Phòng Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh để đề nghị được phối hợp.

Ngày 28/5/2015, Ủy ban nhân dân xã Hợp Lý có Báo cáo số 14/BC-UBND về tình hình tại Công ty Phương Anh trong đó có nội dung: Nhân dân xóm 13 không đồng tình để ngành điện nối lại dây dẫn điện vào Công ty Phương Anh và đề nghị Công ty phải di chuyển khỏi địa điểm trên.

Ngày 02/6/2015, UBND huyện tổ chức Hội nghị tại UBND xã Hợp Lý với sự tham dự của Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam, Phòng Cảnh sát môi trường-Công an tỉnh, Phòng Công thương, Phòng TN&MT, Thanh tra huyện, Công an huyện, UBND xã Hợp Lý và đại diện thôn (xóm); nhân dân xóm 12, 13, 14 xã Hợp Lý để tiến hành kiểm tra lấy mẫu phân tích đối với hoạt động sản xuất của Công ty Phương Anh. Song, trước đó ngày 04/5/2015 do mất điện nên hệ thống dây dẫn điện từ trạm biến áp dẫn về để sản xuất của Công ty đã bị cắt trộm. Để tiến hành công tác đo kiểm phải có điện để vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất, trong khi đó nhân dân không cho mắc điện trở lại để vận hành dây chuyền trong thời gian đo

kiểm xác định mức ảnh hưởng tới môi trường theo phản ánh của công dân. Do vậy, việc lấy mẫu phân tích đánh giá tác động môi trường không thành.

Xuất phát từ thực tế trên và để có căn cứ giải quyết dứt điểm nội dung phản ánh của công dân đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, tại hội nghị UBND huyện đã yêu cầu:

- Giao cho UBND xã Hợp Lý chỉ đạo Ban công tác mặt trận, trưởng các thôn, xóm tiếp tục tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện để ngành điện đấu nối lại điện, vận hành hệ thống sản xuất để tiến hành đo kiểm có sự giám sát của các cơ quan chức năng, nhân dân, phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng tới môi trường làm cơ sở để giải quyết dứt điểm đối với nội dung phản ánh của công dân. Khi chưa có kết quả đo kiểm Công ty Phương Anh không được sản xuất; yêu cầu Công ty Phương Anh không được sản xuất khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

- Yêu cầu điện lực Lý Nhân có báo cáo cụ thể việc đấu nối lại dây dẫn điện theo đề nghị của Công ty và đề xuất phương án giải quyết về UBND huyện.

- Giao Công an huyện điều tra xác định đối tượng cắt trộm dây điện để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục phối hợp với xã để giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo ổn định tình hình địa phương. Đồng thời UBND huyện sẽ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và các ngành chức năng của tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trong thời gian tới sau khi tuyên truyền sẽ bảo vệ mắc lại điện chạy thử để tiến hành đo kiểm xác định mức độ ô nhiễm nếu không đảm bảo yêu cầu Công ty Phương Anh dừng sản xuất và tháo dỡ dây chuyền. Nếu đảm bảo các yêu cầu theo quy định doanh nghiệp sẽ được sản xuất theo đúng cam kết.

*7, Cử tri xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với huyện tiếp tục tập huấn phân loại rác thải từ địa bàn dân cư, đầu tư hỗ trợ men vi sinh để hộ dân xử lý rác thải hữu cơ hạn chế rác thải ra môi trường.*

Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch làm điểm tại xã Xuân Khê, Hội LHPN huyện đã tham mưu với Hội LHPN tỉnh Hà Nam phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí 3 sạch gắn với tiêu chí môi trường tại xã Xuân Khê, trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, hỗ trợ việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải từ hộ gia đình và xử lý rác thải hữu cơ của các tổ thu gom rác. Tháng 7/2014 Hội tổ chức tập huấn kiến thức, hướng dẫn cách phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ và xử lý rác hữu cơ từ hộ gia đình cho tất cả cán bộ, hội viên và 100% hộ dân (173 hộ) của xóm 7 xã Xuân Khê và đại diện thành viên tổ thu gom rác thải của các xóm trên địa bàn xã; hướng dẫn thực hành cách ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh tại xóm 7. Đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình một xô nhựa để đựng rác hữu cơ và 200 gói men vi sinh mỗi gói ủ được 01 tấn rác. Ngày 06/3/2015 Hội đã phát động ra quân hưởng ứng việc thu gom, phân loại xử lý rác thải từ hộ gia đình tại xã Xuân Khê; từ ngày 22 - 26/4/2015, Hội đã tổ chức tập huấn kiến thức, hướng dẫn cách phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ và xử lý rác hữu cơ từ hộ gia đình cho tất cả cán bộ các ngành đoàn thể của xã và 100% hộ dân của 11 xóm còn lại xã Xuân Khê (khoảng 1.500 hộ); hướng dẫn thực hành cách ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh tại 11 xóm. Đồng thời hỗ trợ men vi sinh và các nguyên liệu ủ men (đường, cám gạo) cho 11 xóm trong 9 tháng tiếp theo. Hiện nay men vi sinh và các nguyên liệu ủ rác đã được chuyển về xã Xuân Khê hàng

tháng để đảm bảo chất lượng. Đồng thời sẽ hỗ trợ các thành viên tổ thu gom chế độ bồi dưỡng việc ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh. Hội LHPN huyện cử cán bộ giám sát các hộ dân, tổ thu gom vào những ngày thu gom và ủ rác thải. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể xã Xuân Khê tích cực chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình và việc ủ rác hữu cơ của các tổ thu gom rác, góp phần thực hiện tốt công tác VSMT, hạn chế lượng rác ra bể trung chuyển.

Trên đây là Báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kì họp thứ 13 HĐND tỉnh Khoá XVII, UBND huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Hạnh**